



BẢN TIN

người đại diện

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Số T6-2021

www.scic.vn



SCIC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION



SCIC ĐÓNG GÓP 200 TỶ ĐỒNG

ỦNG HỘ CHÍNH PHỦ MUA VẮC-XIN NGỪA COVID-19



Ảnh: Đ/c Nguyễn Quốc Huy- Thành viên- phụ trách HDTV thay mặt SCIC trao số tiền 200 tỷ đồng ủng hộ Chính phủ mua vắc-xin ngừa Covid-19

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 đang đe dọa tới tính mạng, sức khỏe toàn dân, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc sớm đưa vắc-xin ngừa Covid -19 đến với mọi người dân, để góp phần đồng hành cùng Chính phủ, chia sẻ gánh nặng ngân sách nhà nước và đem lại cơ hội cho mọi người dân sớm được tiêm ngừa, góp phần chặn đứng dịch bệnh, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) đã phát động triển khai thực hiện Chương trình ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID 19 tới tất cả các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc UBQLVNN.

Cùng với các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc UBQLVNN, tới 5/6, tại Hà Nội, tại Lễ ra mắt và tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ của các cá nhân, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp

cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã trao số tiền 200 tỷ đồng ủng hộ cho Quỹ.

Trước đó, ngày 18/5/2021, SCIC đã có văn bản kêu gọi cộng đồng các doanh nghiệp có vốn đầu tư của SCIC cùng đóng góp kinh phí ủng hộ Chính phủ mua vắc-xin. Tính đến nay đã có hơn 10 doanh nghiệp với tổng kinh phí đóng góp hơn 15 tỷ đồng. Điển hình như Công ty cổ phần sữa Việt nam –Vinamilk đóng góp 10 tỷ đồng, TCT Bảo Minh đóng góp 2 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin; Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đóng góp 2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Nhựa Tiền Phong đóng góp mua 10.000 liều vắc-xin; Công ty cổ phần Khoáng sản Hà Giang đóng góp 500 triệu đồng, Traphaco đóng góp 500 triệu đồng... Đây là hành động thiết thực, mang giá trị nhân văn, góp phần sát cánh cùng Chính phủ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19.

Ngay khi có dấu hiệu bùng phát trở lại, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo SCIC đã có những chỉ đạo kịp thời, tăng cường cao độ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo đó, Đảng ủy SCIC đã có công văn chỉ đạo số 152-CV/ĐUĐTKDV về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu toàn hệ thống chính trị tại SCIC tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và cơ quan chức năng có thẩm quyền; Yêu cầu toàn thể cán bộ, người lao động tại SCIC tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong



Ảnh: Đại diện Bảo Minh trao số tiền 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang

công tác phòng, chống dịch Covid-19; sau các ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 và dịp chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện khai báo y tế đầy đủ trên tokhaiyte.vn hoặc bằng mã QR Code; nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K theo yêu cầu của Bộ Y tế. Với người lao động có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh Covid – 19 khác cần phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất hoặc nơi trạm y tế nơ cư trú để được hướng dẫn, xử lý kịp thời; đồng thời báo cáo về Tổng Công ty nắm tình hình chung.

Tổng Công ty tiếp tục có các biện pháp bảo đảm an toàn (trang bị phòng hộ, đo thân nhiệt, vật tư rửa tay, sát khuẩn, bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc..) cho cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC. Chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch; tổ chức tập huấn, diễn tập sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra tại Tổng Công ty; hạn chế tổ chức các hội nghị tập trung đông người không cần thiết; tham gia hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền về yêu cầu 5K của Bộ Y tế, chủ trương tiêm chủng vắc-xin phòng dịch Covid-19; về các mô hình tốt, cách làm hiệu quả trong phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các hành vi tung tin bịa đặt, phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch

(nếu có); xử lý nghiêm cán bộ, người lao động không chấp hành các quy định của cơ quan có thẩm quyền và Tổng Công ty về công tác phòng, chống dịch bệnh. ❖

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN CỦA SCIC ĐÓNG GÓP KINH PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ ĐÓNG GÓP KINH PHÍ ỦNG HỘ CHÍNH PHỦ MUA VẮC-XIN NGỪA COVID-19

CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM - VINAMILK
10 tỷ đồng

TỔNG CÔNG TY BẢO MINH
3 tỷ đồng

CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
2 tỷ đồng

CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
đóng góp 10.000 liều vắc - xin

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
750 triệu đồng

CÔNG TY CP TRAPHACO
500 triệu đồng

CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
500 triệu đồng

TỔNG CTCP TÀI BẢO HIỂM QUỐC GIA
330 triệu đồng

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
20 triệu đồng

CÔNG TY CP ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7
50 triệu đồng

CÔNG TY CP ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10
50 triệu đồng

TỔNG CÔNG TY LICOGI

CÔNG TY CP HẠ TẦNG KHU CN THÁI NGUYÊN

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG NƯỚC VNCC

CÔNG TY CP ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 2

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN DỆT MAY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ SCIC.

TÂN ĐẠI SỨ CỘNG HÒA CUBA

ĐẾN CHÀO XÃ GIAO LÃNH ĐẠO SCIC

NHÂN DỊP BẮT ĐẦU NHIỆM KỲ MỚI TẠI VIỆT NAM



giá cả và chủ trương khuyến khích sự tham gia của các hộ kinh doanh cá thể vào hoạt động thương mại tại Cuba. Ngài Đại sứ cũng chia sẻ những thành tựu mới nhất của Cuba trên lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng dược phẩm như sinh phẩm sử dụng trong điều trị ung thư, sản xuất các loại vaccine trong đó có vaccine phòng COVID-19 Aldala. Đại sứ bày tỏ mong muốn cùng với SCIC sẽ là cầu nối hiệu quả để giúp doanh nghiệp hai bên trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác, nhất là cơ hội đầu tư vào một số dự án của Cuba trong lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm.

Sáng ngày 24/6/2021, tại trụ sở SCIC, Ông Orlando Nicolas Hernandez Guillen, tân Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, đã đến chào xã giao với Lãnh đạo SCIC nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ mới tại Việt Nam. Cùng đi với Ngài Đại sứ còn có Bà Irmira Perojo Bellido de Luna – Tham tán Kinh tế Thương mại và Ông Jorge Luis Guimera - Chuyên viên Văn phòng kinh tế của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Tiếp đón Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen về phía SCIC có Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng Giám đốc Lê Song Lai và đại diện Lãnh đạo một số Ban chuyên môn của SCIC.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen đã cập nhật về tình hình cải cách kinh tế xã hội của Cuba thời gian gần đây, đặc biệt là những thành công về cải cách chính sách tiền tệ, chính sách tiền lương,

Thay mặt SCIC, Tổng giám đốc Nguyễn Chí Thành đã chúc mừng Ngài Đại sứ đã được Cộng hòa Cuba tin tưởng, giao trọng trách làm tân Đại sứ tại Việt Nam. Tổng giám đốc SCIC tin tưởng rằng với những thành tựu và kinh nghiệm quý báu, phong phú mà Đại sứ đã tích lũy được trên nhiều cương vị khác nhau trong quá trình công tác, Đại sứ sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong nhiệm kỳ công tác tới đây tại Việt Nam. SCIC đánh giá cao các kết quả hợp tác đã đạt được giữa hai bên và cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, trước mắt, SCIC sẽ hỗ trợ Đại sứ quán Cuba tìm kiếm và kết nối với các đối tác tiềm năng phù hợp với các quan tâm của Cuba như các nhà đầu tư lớn, đa ngành nghề và các doanh nghiệp được trong danh mục của SCIC để sớm triển khai việc tiếp cận và khai thác các cơ hội hợp tác tiềm năng giữa hai bên. ❖

ROE BÌNH QUÂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
THUỘC DANH MỤC SCIC TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ:

CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG HẬU CỔ PHẦN HOÁ

Ông Lê Song Lai, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, hiện danh mục đầu tư của SCIC gồm 149 doanh nghiệp, với giá trị vốn nhà nước gần 39.000 tỷ đồng, giá trị vốn hóa thị trường đạt trên 190.000 tỷ đồng (hơn 8 tỷ USD) nên công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị danh mục được quan tâm đặc biệt.



Mùa đại hội đồng cổ đông 2021 đã đi qua. Giới đầu tư và cổ đông của các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp sau cổ phần hóa đang trông chờ vào những thay đổi trong quản trị doanh nghiệp để thúc đẩy hiệu quả hoạt động cao hơn.

Bình mới, rượu mới

"Chỉ khi doanh nghiệp có vốn nhà nước có sự thay đổi về quản trị, nhân sự, mới kỳ vọng về việc nâng cao hiệu quả hoạt động", đó là nhận xét được nhiều chuyên gia chia sẻ khi đề cập đến vấn đề quản trị vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, đặc biệt trong mùa đại hội đồng cổ đông năm nay.

Với bộ máy công ty liên kết và công ty con rất lớn ở nhiều doanh nghiệp có vốn nhà nước sau cổ phần hóa, các chuyên gia cho rằng, cơ quan chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cần thúc đẩy hội đồng quản trị khẩn trương thực hiện cấu trúc lại các khoản đầu tư ra ngoài, thoái vốn tại các công ty hoạt động không hiệu quả. Đồng thời, tái cấu trúc, sắp xếp lại hệ thống quản lý, quản trị các công ty trực thuộc, giải thể, đóng cửa, ngừng hoạt động các đơn vị hoạt động không hiệu quả. Cấu trúc lại toàn bộ hệ thống quản trị, hệ thống quy định, quy trình, con người từ hội đồng quản trị, ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị, người đại diện vốn.

Trên thực tế đây là những phần việc quan trọng mà các cơ quan đại diện vốn nhà nước cần trao đổi, thống nhất và triển khai, công bố minh bạch trong mùa đại hội đồng cổ đông. Với nhiều năm tham gia quản trị trong các doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối, ông Ngô Văn Tuyển, chuyên gia kinh tế nhận xét: "Các cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước hiện giữ nhiều quyền can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp, nhưng lại thiếu chuyên nghiệp và trách nhiệm không rõ ràng".

Cụ thể, quyết định của bộ máy lãnh đạo công ty, người đại diện phần vốn nhà nước còn

phụ thuộc vào quyết định của Nhà nước, còn nặng nề cơ chế xin - cho, ảnh hưởng đến sự chủ động của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và không bắt kịp xu hướng công nghệ.

Trái lại, ở các doanh nghiệp được quản trị vốn chuyên nghiệp có một sự khác biệt khá rõ nét.

Ông Lê Song Lai, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, hiện danh mục đầu tư của SCIC gồm 149 doanh nghiệp, với giá trị vốn nhà nước gần 39.000 tỷ đồng, giá trị vốn hóa thị trường đạt trên 190.000 tỷ đồng (hơn 8 tỷ USD) nên công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị danh mục được quan tâm đặc biệt.

Ngay sau khi tiếp nhận, đặc biệt đối với những tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn có vốn chi phối và tình hình tài chính phức tạp, với vai trò cổ đông nhà nước, SCIC đã kiện toàn hệ thống người đại diện tại doanh nghiệp, triển khai thực hiện các biện pháp quản trị doanh nghiệp, áp dụng hệ thống quản trị tiên tiến. Bên cạnh đó, SCIC chủ động xây dựng và thực hiện phương án tái cơ cấu doanh nghiệp; tập trung xử lý các tồn tại; nghiên cứu, tham gia quyết định các phương án kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; làm gia tăng giá trị thu về cho Nhà nước khi triển khai bán vốn.

Vào các dịp đại hội đồng cổ đông, ngay từ đầu năm, SCIC đã phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp cho ý kiến về nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, nếu là năm đầu nhiệm kỳ việc này được làm rất kỹ. Công tác tái cơ cấu nhiệm kỳ bao gồm cả phương án nhân sự nhiệm kỳ mới được làm sâu sắc, thực chất để tìm được những người phù hợp với doanh nghiệp.

Chẳng hạn, tại Tổng công ty Thép Việt

Nam (VnSteel), ngay sau khi tiếp nhận bàn giao vốn, SCIC đã chỉ đạo bộ phận đại diện vốn phối hợp với Hội đồng quản trị VnSteel phê duyệt những điều chỉnh, bổ sung cần thiết làm cơ sở cho Tổng công ty triển khai tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh và khoản vốn đầu tư tại một số đơn vị thành viên hoạt động kém hiệu quả, trong đó dành nguồn lực xử lý các vướng mắc, tồn tại và thực hiện tái cơ cấu tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco) và Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM). Kế hoạch hoạt động Công ty mẹ và các đơn vị thành viên được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của của ngành thép, linh hoạt và chủ động tận dụng được các cơ hội trên thị trường để tối ưu hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Kết quả, năm 2020, VnSteel đạt doanh thu và lợi nhuận hợp nhất là 30.000 tỷ đồng và 260 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch doanh thu năm và vượt 147% chỉ tiêu lãi trước thuế năm 2020. 29/30 đơn vị thành viên có lãi

Quý I năm nay, VnSteel ước đạt 8.680 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, bằng 28,46% kế hoạch năm, còn lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 245 tỷ đồng, bằng 94,23% kế hoạch năm.

Từ thực tế đã trải qua, chuyên gia Ngô Văn Tuyển cho rằng, các doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động hiệu quả thường có 3 điểm khác biệt với những doanh nghiệp còn lại. Đó là, mục tiêu của doanh nghiệp rất rõ ràng, quản lý theo mục tiêu chứ không theo quy trình.

Thứ hai, các cơ quan chủ quản với tư cách cổ đông thường không can thiệp vào quyết định của hội đồng quản trị mà thực hiện theo các thông lệ điều hành doanh nghiệp hiện đại trên thế giới.

Thứ ba là nhân sự do cơ quan chủ sở hữu vốn đề cử, giới thiệu không phụ thuộc vào

"Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp được làm thường xuyên liên tục, chứ không đợi đến kỳ đại hội đồng cổ đông mới được đem ra mổ xẻ, quyết định"

Lãnh đạo SCIC cho biết.

chủ quan của người có quyền mà chọn người đúng cho doanh nghiệp.

Việc phối hợp chia sẻ giữa các cổ đông, đặc biệt cổ đông lớn của doanh nghiệp là rất quan trọng. Ông Lê Song Lai cho biết, trước khi ra đại hội, SCIC thường tham gia cho ý kiến rất kỹ về các vấn đề liên quan đến các kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận, nhân sự HĐQT, BKS, mô hình tổ chức nhân sự trong doanh nghiệp... "Doanh nghiệp muốn phát triển ổn định, cần sự phối hợp, chia sẻ giữa các cổ đông. SCIC có thể gặp song phương, đa phương với các cổ đông của doanh nghiệp để trao đổi về kế hoạch kinh doanh, lựa chọn nhân sự...".

Ông Lai cho biết thêm, với vai trò cổ đông lớn, SCIC đã triển khai nhiều giải pháp, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong dịch Covid 19 như gửi văn bản khuyến nghị các doanh nghiệp tập trung phòng chống dịch, tháo gỡ khó khăn đảm bảo nguồn lực cho sản xuất; rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh. SCIC đã có văn bản kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng các giải pháp chính sách tín dụng; điều chỉnh lộ trình thời gian tăng giá các mặt hàng thiết yếu như điện, nước, tiền thuê đất... ưu đãi thuế cho một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tăng giải ngân đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng; tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý; hỗ trợ đầu ra cho các doanh nghiệp từ các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm

quốc gia; làm việc với ngân hàng thương mại để có giải pháp giãn tiến độ trả nợ...

"Điều cần thiết là sẵn sàng nắm bắt cơ hội, thay đổi mạnh mẽ về quản trị, để bắt nhịp ngay với thị trường khi tình hình dịch bệnh cải thiện. Chúng tôi đạt được sự thống nhất cao trong hệ thống người đại diện rằng, chúng ta sẽ chọn giải pháp đối mặt với khó khăn và cùng tìm kiếm cơ hội trong khó khăn", ông Lai chia sẻ về nguyên tắc hoạt động có được sự đồng thuận cao ở nhiều doanh nghiệp nằm trong danh mục đầu tư của Tổng công ty và các cổ đông lớn của doanh nghiệp, trong mùa đại hội đồng cổ đông năm nay.

Cần thúc đẩy tính hiệu quả

Nhờ áp dụng các biện pháp quản trị doanh nghiệp thông qua vai trò cổ đông nhà nước, đa số các doanh nghiệp SCIC tiếp nhận có kết quả sản xuất kinh doanh tốt. Trong số hơn 1.000 doanh nghiệp có vốn nhà nước đã tiếp nhận từ khi thành lập, đến nay chỉ có 24 doanh nghiệp nhỏ trong diện kiểm soát đặc biệt, thua lỗ (chiếm 3%); tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân chung của các doanh nghiệp trong toàn danh mục đạt gần 20%, đặc biệt có một số doanh nghiệp ROE bình quân cao trên 30% như: Công ty TNHH 2TV Đầu tư Thương mại Tràng Tiền (72%), Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Đá An Giang (68%), CTCP Sữa Việt Nam (35%), CTCP Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam (35%), CTCP Viễn thông FPT (31%).... Tổng nguồn thu cổ tức cho nhà nước lũy kế trên 38.000 tỷ đồng.

Số lượng các doanh nghiệp yếu kém, thuộc diện giám sát đặc biệt theo xếp loại của SCIC trong 5 năm gần đây có xu hướng giảm mạnh, năm 2015 có 49 doanh nghiệp, đến cuối năm 2020 còn 24 doanh nghiệp.

Qua quá trình kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, ông Ngô Minh Kiểm, Vụ trưởng Vụ Chế độ

và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Kiểm toán nhà nước nhận xét, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa đều có tốc độ tăng trưởng khá, hoạt động hiệu quả hơn. Sự ra đời của các công ty cổ phần thông qua hoạt động cổ phần hóa tiếp tục làm tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu thị trường chứng khoán, củng cố lòng tin về phát triển kinh tế thị trường.

Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn là "bình mới, rượu cũ", thiếu đột phá: tại một số đơn vị trực thuộc vẫn theo tư duy cũ, nặng tính bao cấp, hành chính; Quyết định của bộ máy lãnh đạo công ty, người đại diện phần vốn nhà nước còn phụ thuộc vào quyết định của Nhà nước, còn nặng nề cơ chế xin - cho, ảnh hưởng đến sự chủ động của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và không bắt kịp xu hướng công nghệ.

Thực tế này đòi hỏi phải thúc đẩy tính thị trường trong các doanh nghiệp cổ phần hóa có vốn nhà nước. Cần có quy định cụ thể trách nhiệm của người đại diện vốn trong việc thực hiện quyền đại diện vốn trong Công ty cổ phần.

Còn TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, "Doanh nghiệp đặt mục tiêu thì mục tiêu phải phản ánh tính thị trường rõ ràng. Nếu không đạt được thì thế nào, ai chịu trách nhiệm?". Với câu hỏi đó thì rất cần thúc đẩy quá trình quản lý vốn nhà nước ở những đầu mối năng động và có tính thị trường.

Dù vậy, tính đến ngày 31/12/2020, theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vẫn còn 7 doanh nghiệp chưa chuyển giao về SCIC với tổng vốn nhà nước là 953 tỷ đồng. ❖

Châu Cao

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bước ngoặt mùa đại hội cổ đông

(ĐTCK) Mùa đại hội đồng cổ đông năm nay chứng kiến sự đổi mới và thoát ra khỏi vùng an toàn của nhiều doanh nghiệp trong danh mục doanh nghiệp do SCIC quản lý. Đi ngược thời khó, họ đã gặt hái kết quả khá tích cực

Lấy lại phong độ

Đại hội đồng cổ đông của CTCP GTN Foods (GTN) và Tổng công ty Chăn Nuôi Việt Nam (Vilico) tỏa sức nóng hầm hập khi Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đứng sau thương vụ hợp nhất GTN vào Vilico và công bố tham vọng trở thành ông lớn trong ngành chăn nuôi với mảng bò thịt.

Thị trường này theo đánh giá của bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, rất tiềm năng. Nhìn một cách dài hạn, Vinamilk sẽ sở hữu chi phối Vilico, bởi vậy kết quả kinh doanh của Vilico sẽ hợp nhất vào Vinamilk và đây chính là mảng hoạt động mới của Vinamilk nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao và hiệu quả.

Biên lợi nhuận gộp của mảng chăn nuôi ở những công ty dẫn đầu thị trường có thể đạt tới 50%, dung lượng thị trường lớn khi trong nước chưa có doanh nghiệp nào ghi dấu ấn ở mảng bò thịt (lợn thịt đã có). Bởi thế bài tính của Vinamilk được đánh giá tiềm năng.



VnSteel có bước nhảy vọt về hiệu quả hoạt động

Để có thể triển khai các thương vụ M&A như vậy, Vinamilk phải được sự đồng thuận và ủng hộ của các cổ đông lớn, trong đó có Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Tầm nhìn dài hạn và đề cao lợi ích của doanh nghiệp, cũng như lợi ích của các cổ đông chính là nguyên tắc để SCIC ủng hộ các hoạt động và dự án đầu tư có triển vọng của



Vinamilk, theo ông Nguyễn Chí Thành, Tổng giám đốc SCIC chia sẻ với báo giới. Trước đó SCIC đã ủng hộ Vinamilk có nhiều hoạt động đầu tư như đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, các thương vụ M&A để mở rộng quy mô hoạt động và không gian tăng trưởng trên cả thị trường trong nước và quốc tế với tổng giá trị đầu tư cho các hoạt động trên trong 3 năm vừa qua là 3.985 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Traphaco (TRA) diễn ra cuối tháng 3 cũng được chú ý, đặc biệt trong công tác nhân sự và định hướng chiến lược mới. Đại diện của nhóm cổ đông lớn Hàn Quốc trong HĐQT Traphaco đã nắm ghế Chủ tịch sau khi bà Vũ Thị Thuận, người có nhiều năm gắn bó và xây dựng nền tảng phát triển quan trọng cho Traphaco không tham gia HĐQT nhiệm kỳ này để nghỉ theo chế độ.

SCIC có 3 người đại diện vốn tại doanh nghiệp tham gia HĐQT Traphaco giai đoạn 2021-2025. Đây đều là những nhân sự được

lựa chọn kỹ, có kinh nghiệm và chuyên môn cao, trong đó SCIC chọn cả người từ doanh nghiệp để cử đại diện vốn.

Điểm nổi bật của Traphaco tới đây là định hướng công ty sẽ tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2021-2025 bằng cách duy trì vị thế ngành đồng dược và tập trung phát triển mảng tân dược. Năm 2021, Tập đoàn Daewoong (Hàn Quốc) sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao công nghệ hàng chục sản phẩm tân dược cho Traphaco, dự kiến chuyển giao 70 sản phẩm trong 5 năm 2021-2025. Các nhóm tân dược tập đoàn này có thể mạnh thuộc các ngành hàng thuốc tim mạch, tiểu đường và tiêu hóa. Việc thúc đẩy mạnh mẽ mảng tân dược và kênh bán hàng ETC bên cạnh duy trì vị thế trên kênh OTC được đánh giá là bước chuyển hướng thông minh của Traphaco khi tăng trưởng kênh OTC trên thị trường đang có xu hướng bão hòa và có tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với kênh ETC.

Ở Traphaco, SCIC và các nhóm cổ đông lớn khác đã đạt được nhiều thống nhất để thúc

đẩy và ủng hộ các định hướng chiến lược của công ty nhằm duy trì đà tăng trưởng cao, từ đó các cổ đông, trong đó có cổ đông nhà nước, sẽ được tối đa hóa quyền lợi.

Cụ thể, năm 2021, Traphaco đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.100 tỷ đồng và 240 tỷ đồng, tăng 10% và 11% so với kết quả thực hiện của năm 2020. Trước đó, năm 2020 Traphaco đã đạt 1.909 tỷ đồng doanh thu và 216,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 12% và 27% so với năm 2019. Tạo ra động lực và có các giải pháp, cách làm mới, ngay trong quý I/2021, doanh thu và lợi nhuận của Traphaco đã tăng 20% và 33% so với cùng kỳ năm trước.

Song ấn tượng hơn cả là cú bút phá của Tổng công ty Thép - CTCP (VnSteel), doanh nghiệp SCIC nhận bàn giao vốn từ tháng 4/2019. Trong quý I/2021, tổng doanh thu hợp nhất của VnSteel đạt 8.680 tỷ đồng, đạt 28,46% kế hoạch năm, còn lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 245 tỷ đồng, đạt 94,23%, tức là gần hoàn thành kế hoạch năm.

Ở doanh nghiệp này, SCIC tập trung chỉ đạo người đại diện vốn phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành VnSteel triển khai công tác tái cơ cấu doanh nghiệp. Đến nay, SCIC đã cử 2 cán bộ tham gia Hội đồng quản trị VnSteel, 1 cán bộ tham gia Ban kiểm soát. Sau khi rà soát tổng thể các mặt hoạt động, tập trung vào đề án tái cơ cấu VnSteel, SCIC đã chỉ đạo bộ phận đại diện vốn phối hợp với Hội đồng quản trị VnSteel phê duyệt những điều chỉnh, bổ sung cần thiết làm cơ sở cho tổng công ty triển khai tái cơ cấu hoạt động sản xuất - kinh doanh và khoản vốn đầu tư tại một số đơn vị thành viên hoạt động kém hiệu quả, trong đó dành nguồn lực xử lý các vướng mắc, tồn tại và thực hiện tái cơ cấu tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco) và Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM). Kế hoạch hoạt động công ty mẹ và các đơn vị thành viên

được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của của ngành thép, linh hoạt và chủ động tận dụng được các cơ hội trên thị trường để tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Điểm chung của những doanh nghiệp trên là đã bút ra khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, biến nguy thành cơ, không chỉ cố gắng đảm bảo tính an sinh xã hội mà vẫn đầu tư phát triển. Điều này cho thấy độ chủ động của doanh nghiệp rất cao, không những duy trì sản xuất kinh doanh mà còn thúc đẩy các hoạt động đầu tư, bám sát thị trường, đón đầu để xoay chuyển tình thế khi có cơ hội.

Sức sống mạnh mẽ từ những doanh nghiệp như vậy được thúc đẩy bởi các hội đồng quản trị năng động của doanh nghiệp, trong đó có nhiều người đại diện vốn của SCIC và định hướng chỉ đạo người đại diện vốn của SCIC. Chuẩn bị kỹ cho mùa đại hội cổ đông

Từ cuối tháng 3 đã có những doanh nghiệp trong danh mục quản lý vốn của SCIC tổ chức đại hội đồng cổ đông như Traphaco, còn nửa cuối tháng 4 là mùa cao điểm đại hội đồng cổ đông của các doanh nghiệp.

Năm 2021, hoạt động này được SCIC tiếp tục quan tâm và dành nhiều tâm sức đặc biệt bởi thường gắn với nhiệm kỳ HĐQT mới cũng như kế hoạch phát triển dài hạn hơn của doanh nghiệp.

Ngay từ đầu năm, SCIC đã có văn bản chỉ đạo người đại diện vốn, gửi HĐQT VnSteel đề nghị thực hiện một số nội dung cho ĐHCĐ, hướng dẫn người đại diện chuẩn bị một số nội dung của ĐHCĐ năm 2021. SCIC cũng đã có văn bản chỉ đạo người đại diện chi tiết hơn về các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ, công tác tái cơ cấu nhiệm kỳ bao gồm cả phương án nhân sự nhiệm kỳ mới, nghiên cứu rà soát quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp,



Luật Chứng khoán (có hiệu lực từ 1/1/2021) để xây dựng, sửa đổi, cập nhật các Quy chế nội bộ của doanh nghiệp.

Không chỉ ở công ty mẹ, VnSteel còn có khoản đầu tư tại trên 30 doanh nghiệp khác, việc chuẩn bị ĐHCĐ của Công ty mẹ và công ty có vốn của Công ty mẹ cũng phải thực hiện song song và trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, tập trung cao điểm vào tháng 3, tháng 4, đòi hỏi xử lý công việc phải rất kịp thời mới đáp ứng nhu cầu quản trị vốn thông suốt.

Tương tự VnSteel, để chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tập đoàn dệt may Vinatex, SCIC đã chỉ đạo người đại diện vốn phối hợp với HĐQT Vinatex khẩn trương triển khai nhiều nội dung cho đại hội.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề tới toàn thế giới, đồng thời giao thương quốc tế còn khó khăn, chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh và định hướng tiếp theo của ngành dệt may nói chung và Vinatex nói riêng. Năm 2020, Vinatex một mặt đảm bảo công ăn việc

làm, thu nhập ổn định cho gần 30.000 lao động trong hệ thống, một mặt vẫn nỗ lực đạt 146 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Với tư cách một cổ đông lớn, lãnh đạo SCIC cho biết, Tổng công ty luôn đồng hành và hỗ trợ Vinatex phát huy tinh thần sáng tạo, hiệu quả trong công tác chỉ đạo vận hành hoạt động của Vinatex với mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của tập đoàn, từ đó gia tăng tối đa lợi ích cho cổ đông, trong đó có cổ đông SCIC.

Giàu kinh nghiệm quản trị về tài chính, thường xuyên cập nhật, nắm bắt bối cảnh và xu hướng kinh tế vĩ mô, cũng như các kiến thức thông tin chuyên sâu của ngành, SCIC đang thể hiện rõ vai trò bạn đồng hành và cổ đông năng động của các doanh nghiệp trong mùa đại hội đồng cổ đông năm nay.

Tăng trách nhiệm và năng lực của người đại diện vốn trong việc thực hiện quyền đại diện vốn trong các công ty cổ phần cũng là giải pháp được nhiều chuyên gia khuyến nghị nhằm gia tăng việc quản lý vốn nhà nước hiệu quả. ♦

Thủy Nguyễn
Theo Đầu tư chứng khoán

SABECO

VỮNG VÀNG VƯỢT THỬ THÁCH
KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU VIỆT



Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, “con thuyền” Sabeco vẫn kiên trì vượt sóng để vươn ra biển lớn, ghi dấu với các giải thưởng quốc tế, khẳng định niềm tự hào thương hiệu Việt.

Vững vàng vượt khó

Là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành bia rượu nước giải khát Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) luôn tích cực có những đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế xã hội của Việt Nam. Thống kê từ 2010-2020 doanh nghiệp đã nộp Ngân sách trên 91,2 ngàn tỷ đồng và đóng góp hơn 377,7 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Trong năm qua, bên cạnh sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, Sabeco còn chịu ảnh hưởng chung của đại dịch



Covid-19 khi nền kinh tế trong nước gặp khó khăn, du lịch bị ảnh hưởng, hàng loạt các điểm kinh doanh phải tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch bệnh ... Song, bất chấp những khó khăn thách thức, SABECO như con thuyền kiên trì vượt sóng để tiến lên phía trước và đạt được những kế hoạch dự kiến của năm.

Với niềm tự hào là Công ty Bia Việt Nam có lịch sử 146 năm hình thành và phát triển, SABECO đã và đang khẳng định vị thế doanh nghiệp dẫn đầu ngành luôn không ngừng vươn lên để giữ vững cam kết tiếp tục phát triển mạnh mẽ thương hiệu Việt ngày một lớn mạnh không chỉ tại thị trường nội địa và còn vươn tầm quốc tế.

Theo đó, với những đầu tư mạnh mẽ để cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển hình ảnh thương hiệu, từ năm 2019, các sản phẩm Bia Saigon Special, Bia Saigon

Lager và Bia 333 của SABECO đã xuất sắc đạt 01 giải vô địch và 03 huy chương tại giải thưởng danh tiếng International Beer Cup 2019. Tại giải thưởng Bia Quốc Tế, International Brewing Awards (IBA), dòng sản phẩm Bia Saigon Lager dung tích nhỏ (International Smallpack Lager Competition) đã xuất sắc đạt được huy chương vàng.

Tiếp nối thành công đó, ngày 20/5/2021, Bia Saigon với các sản phẩm Bia Saigon Gold, Bia Saigon Chill và Bia Saigon Lager đã xuất sắc đạt lần lượt Huy chương Vàng và Bạc; Bia Lạc Việt, Bia Saigon Special và Bia Saigon Export đạt huy Chương đồng. tại Giải thưởng Bia Quốc tế Úc 2021 (AIBA).

Có thể thấy, với chiến lược đầu tư vào thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường, các sản phẩm của SABECO cũng được thay đổi hình ảnh với nhận diện mới trẻ

trung hơn và hiện đại. Bên cạnh đó, SABECO cũng đã nghiên cứu cho ra mắt sản phẩm hướng đến tầng lớp trung lưu đang ngày càng tăng. Thay đổi nhận diện thương hiệu, song thứ “tinh túy” nhất, hương vị Việt, bia của người Việt vẫn được giữ vững công thức nguyên bản. 145 năm hương vị Bia Sài Gòn vẫn vẹn nguyên trong lòng người tiêu dùng.

Ông Bennett Neo - Tổng Giám đốc Sabeco bày tỏ: “Sabeco tự hào là nhà sản xuất bia lâu đời tại Việt Nam, được yêu thích qua nhiều thế hệ người Việt bởi hương vị tươi ngon, độc đáo. Giải thưởng này một lần nữa khẳng định cam kết của Sabeco trong việc tiếp tục mang lại niềm tự hào cho Việt Nam qua từng hành động cụ thể. Sabeco sẽ nghiên cứu, cải tiến về chất lượng sản phẩm và hình ảnh thương hiệu để không chỉ phát huy mạnh mẽ thương hiệu Việt ở thị trường trong nước mà còn vươn tầm quốc tế”.

Niềm tự hào của người Việt

Thống kê năm 2019, Sabeco chiếm khoảng 40% thị phần thị trường bia Việt Nam. Tuy nhiên, tham vọng Sabeco không chỉ gói gọn trong thị trường 100 triệu dân Việt Nam. Thương hiệu từng được đánh giá Top 3 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, và giá trị không chỉ định giá mức 500 triệu USD vào năm 2018. Khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế với các hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EUFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), những thương hiệu quốc gia như Sabeco càng cần nâng tầm giá trị để hội nhập.

Thương hiệu Sabeco đã trải qua 145 năm song hành cùng người Việt qua bao thăng trầm lịch sử. Ông Bennett Neo từng chia sẻ trong lễ kỷ niệm 145 công ty: “Xuyên suốt chặng đường 145 năm qua, Sabeco đã trải qua nhiều biến động. Chính những giá trị lịch sử đó đã tạo nên một Sabeco vững mạnh và bền bỉ như ngày hôm nay. Chúng tôi tự hào với những di sản và giá trị truyền thống của



công ty và sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy mạnh mẽ hơn nữa thương hiệu Việt để Sabeco luôn là niềm tự hào của người Việt Nam, tiếp tục song hành cùng sự đi lên không ngừng của đất nước Việt Nam”.

Chiến lược phát triển bền vững của Sabeco tập trung vào bốn trụ cột: Tiêu dùng, Bảo tồn, Quốc gia và Văn hoá. Với cam kết mang lại “Niềm tự hào Việt Nam” Bia Sài Gòn muốn tồn tại trong tâm trí người Việt và khách hàng bằng hương vị, chất lượng.

Với 26 nhà máy bia trải khắp nước, 10 công ty thương mại, mạng lưới phân phối và bán hàng trải dài trên toàn quốc, Sabeco đang chiếm ưu thế lớn trên thị trường bia Việt Nam. Sabeco sở hữu hàng loạt thương hiệu bia yêu thích như: Bia 333, Bia Sài Gòn Special, Bia Sài Gòn Export, Bia Sài Gòn Lager, Bia Sài Gòn Chill, Bia Lạc Việt, Bia Sài Gòn Gold, và Bia 333

Những giải thưởng mà Bia Saigon Gold, Bia Saigon Chill và Bia Saigon Lager đã xuất sắc đạt Huy chương Vàng và Bạc tại Giải thưởng Bia Quốc tế Úc 2021 (AIBA) khẳng định uy tín, chất lượng vượt trội của các thương hiệu bia nội địa Việt Nam. Công nghệ sản xuất hiện đại, kinh nghiệm nấu bia lâu đời của các nghệ nhân hàng đầu là chìa khóa vàng giúp SABECO giữ vững thương hiệu top đầu nội địa, là niềm tự hào của thương hiệu Việt. ❖

VINATEX ĐẠT KẾ HOẠCH LÃI TRƯỚC THUẾ

TĂNG 18% LÊN 700 TỶ ĐỒNG, ĐỀ XUẤT CỔ TỨC 6%

(VNF) - Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VGT) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng 17-18% so với mức thực hiện năm 2020.



Vinatex lên kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 17.365 tỷ đồng, tăng 17% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 700 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 18%.

Về kế hoạch công ty mẹ, doanh thu và lãi trước thuế dự kiến đạt lần lượt 1.522,8 tỷ đồng và 200,8 tỷ đồng, tương đương tăng 5,3% và 37,3% so với mức thực hiện năm 2020.

Năm 2021, Vinatex cho biết sẽ tiếp tục triển khai 3 dự án với tổng mức đầu tư là 1.304 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 là 536 tỷ đồng. Cụ thể, tập đoàn dự kiến tiếp tục đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng và căn hộ 39-41-43 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP. HCM (đang triển khai) với tổng mức đầu tư là 483 tỷ đồng, kế hoạch giải ngân năm 2021 là 200 tỷ đồng.

Hai dự án đầu tư khác là nhà máy sợi Nam Định giai đoạn 2 tại Khu công nghiệp Hòa Xá – Nam Định với tổng mức đầu tư 635 tỷ đồng, kế hoạch giải ngân năm nay là 277 tỷ đồng và dự án xây dựng tòa nhà văn phòng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại số 458 phố

Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội với tổng mức đầu tư là 186 tỷ đồng, kế hoạch giải ngân trong năm nay là 59 tỷ đồng trong trường hợp hoàn tất các thủ tục pháp lý trong quý III tới.

Bên cạnh kế hoạch đầu tư, Vinatex cũng cho biết đang tiếp tục triển khai việc thoái vốn tại các đơn vị không hiệu quả theo kế hoạch thoái vốn đã phê duyệt, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-10 khiến sản xuất kinh doanh khó khăn, các nhà đầu tư không quan tâm nhiều nên trong năm 2020 vẫn chưa có khoản đầu tư nào được thoái.

Được biết, Vinatex mới đây đã thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư tại 2 công ty dệt may và 3 công ty sợi là Công ty Cổ phần Dệt May Liên Phương, Công ty Cổ phần May Chiến Thắng, Công ty Cổ phần Sợi Phú Mai, Công ty Cổ phần Sợi Phú Việt và Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam.

Trước đó, vào tháng 1/2021, Vinatex cũng đã thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex – Tân Tạo. Số cổ phần chào bán là 297.000 đơn vị (tương đương 20,625%), với giá khởi điểm là 161.000 đồng/cổ phần.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, HĐQT Vinatex đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2020, cổ tức năm 2021 dự kiến phân phối với tỷ lệ 6% vốn điều lệ cho các cổ đông. Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý I của Vinatex đạt 3.377 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm 2020. Ngược lại, lợi nhuận trước thuế tăng 33,6%, thu về hơn 216 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm.

Hải Đường
Theo Vietnamfinance

ĐƯỢC HẬU GIANG ỦNG HỘ 2 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ MUA VACCINE PHÒNG COVID-19

Đồng hành cùng nỗ lực của tuyến đầu chống dịch, Được Hậu Giang nhanh chóng đưa ra quyết định ủng hộ 2 tỷ đồng cho Bộ Y tế nhằm hưởng ứng lời kêu gọi xã hội hóa nguồn kinh phí mua vaccine đẩy lùi Covid-19.

Nối tiếp chuỗi hành trình đồng hành cùng cả nước chống dịch covid - 19, mới đây Được Hậu Giang đã trao tặng 2 tỷ đồng hỗ trợ mua vaccine phòng Covid-19 cho Bộ Y tế. Chỉ tính từ đầu năm 2021 tới nay, Được Hậu Giang đã ủng hộ trên 6,5 tỷ đồng cho công tác phòng chống Covid-19 và các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước.

Covid-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 4 trở thành đợt dịch có tốc độ lây lan lớn nhất tại Việt Nam. Số ca nhiễm trong cộng đồng tính từ ngày 27/4 đến sáng 28/5 lên đến 3.295 ca. Trước tình hình trên, Chính phủ vừa thành lập Quỹ vaccine Covid-19 để mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất và sử dụng vaccine Covid-19. Quỹ cũng tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vaccine trong và ngoài nước.

Đồng hành cùng nỗ lực của tuyến đầu chống dịch, Được Hậu Giang nhanh chóng đưa ra quyết định ủng hộ 2 tỷ đồng cho Bộ Y tế nhằm hưởng ứng lời kêu gọi xã hội hóa nguồn kinh phí mua vaccine đẩy lùi Covid-19.

Tại sự kiện, đại diện Được Hậu Giang chia sẻ: “Là doanh nghiệp dược luôn gắn liền với ngành y tế, hơn ai hết chúng tôi thấu hiểu khó khăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Với tầm nhìn “vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”, Được Hậu Giang luôn ý thức và mong muốn góp sức trong công cuộc chống lại đại dịch đang quyết liệt trên cả nước”.



Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thay mặt ngành y tế tiếp nhận hỗ trợ 2 tỷ đồng mua vaccine phòng COVID-19 từ Được Hậu Giang

Phát biểu tại buổi trao tặng, Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao các hoạt động góp phần cùng cả nước chống dịch trong những năm qua cũng như việc tài trợ chi phí mua vaccine đồng hành cùng Bộ Y tế của Được Hậu Giang. Bộ trưởng cho rằng, các nguồn đóng góp xã hội hoá như trên sẽ giúp Bộ Y tế sớm hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine cho 75% người dân Việt Nam.

“Sự đồng hành của mọi nguồn lực xã hội nói chung và Được Hậu Giang nói riêng là động lực và cơ sở để Việt Nam sớm chiến thắng đại dịch, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh. Thời gian qua, Được Hậu Giang liên tục có nhiều hoạt động đồng hành cùng công tác chống dịch tại nhiều địa phương. Ngay khi Covid-19 bắt đầu lây lan trong nước, Được Hậu Giang tài trợ hàng loạt sản phẩm chống dịch như gel rửa tay kháng khuẩn Bioskin, viên sủi bổ sung vitamin tăng đề kháng Bocalex Multi... cho hơn 30 tỉnh thành. Chỉ tính từ đầu năm 2021 tới nay, Được Hậu Giang đã ủng hộ trên 6,5 tỷ đồng cho công tác phòng chống Covid-19 và các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước

*Thu Hà
Theo Vneconomy*



Thoái vốn Nhà nước “Nút thắt” đã gỡ

"Nút thắt" thoái vốn Nhà nước liệu đã hoàn toàn được tháo gỡ khi mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nhiều quy định tại Nghị định số 140/2020/NĐ-CP...

Theo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã thực hiện thoái vốn với tổng giá trị hơn 286 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện thoái vốn Nhà nước tại 3 doanh nghiệp theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá trị hơn 52 tỷ đồng, thu về hơn 84 tỷ đồng.

SCIC cũng đã thoái vốn thành công tại 9 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam (HoSE: GVR), Tập đoàn Viettel,

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng Công ty Thái Sơn với tổng giá trị hơn 234 tỷ đồng, thu về hơn 2.080 tỷ đồng.

Ngoài ra, SCIC đã bán 49,89% vốn điều lệ của Công ty CP XNK Sa Giang (HNX: SGC) cho Công ty CP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC), thu về khoảng 348 tỷ đồng. Giao dịch này được thực hiện vào cuối năm 2020 và hoàn tất chuyển giao cổ phiếu vào ngày 22/1/2021. Bên cạnh việc thoái vốn thành công ở nhiều doanh nghiệp, SCIC cũng đã thông báo hủy hàng loạt buổi đấu giá bán vốn Nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex), Công ty CP Công trình Giao thông Bình Thuận, Công ty CP Thuốc ung thư Benovas...

Theo đó, phiên đấu giá cổ phiếu của Công ty CP Công trình Giao thông Bình Thuận và Benovas bị hủy do không có nhà đầu tư tham gia. Riêng đối với Vocarimex có 2 nhà đầu tư đăng ký mua gồm Tập đoàn Kido và cá nhân Trần Hoàng Nam, đủ điều kiện tổ chức nhưng bị dừng do chưa có văn bản hướng dẫn Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/11/2020.

Tương tự, vào cuối năm 2020, Bộ Xây dựng có kế hoạch bán 13,2 triệu cổ phiếu Tổng Công ty Sông Hồng, với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, sau gần 20 ngày công bố phương án, Bộ Xây dựng phải thông báo tạm dừng với lý do Nghị định 140 không quy định điều khoản chuyển tiếp đối với trường hợp các đơn vị đã phê duyệt phương án thoái vốn trước ngày 30/11/2020

Theo lãnh đạo SCIC, hoạt động thoái vốn Nhà nước thời gian qua bị “đóng băng” là do phải chờ văn bản hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 140. Cụ thể, có 2 nội dung thuộc Nghị định phải hướng dẫn thi hành là việc xác định giá trị văn hóa, lịch sử của

doanh nghiệp và quy chế bán đấu giá mẫu. Cũng theo đại diện SCIC, hiện “nút thắt” này gần như đã được giải quyết, khi vào ngày 26/5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015, Nghị định số 32/2018, Nghị định số 121/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Thông tư số 36/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/7/2021, hướng dẫn một số nội dung Nghị định 140/2020/NĐ-CP, trong đó, điều quan trọng nhất là hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp theo giá trị văn hóa, lịch sử.

Mới đây, SCIC vừa công bố danh sách 88 doanh nghiệp Nhà nước sẽ thoái vốn trong 2021, trong đó có 31 doanh nghiệp có mã cổ phiếu giao dịch trên các sàn Chứng khoán Việt Nam. Trong số các doanh nghiệp này có nhiều “hàng ngon” được nhà đầu tư chờ đợi như: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) với vốn điều lệ hơn 6.400 tỷ đồng (SCIC sở hữu 36%); Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) với vốn điều lệ hơn 7.760 tỷ đồng (SCIC sở hữu gần 6%); Tổng Công ty Sông Đà (UpCOM: SJG) với vốn điều lệ gần 4.500 tỷ đồng (SCIC sở hữu 99,79%); Tập đoàn Dệt may Việt Nam (UpCOM: VGT) với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng (SCIC sở hữu 53,49%)...

Danh mục nhiều hàng hóa hấp dẫn, cùng với đó là “nút thắt” Nghị định số 140/2020/NĐ-CP đã được tháo gỡ bởi Thông tư số 36/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, đây chính là cơ hội để hoạt động thoái vốn Nhà nước thoát khỏi tình trạng đứng bên lề sôi động của thị trường chứng khoán như đã diễn ra từ bấy lâu nay...

Theo Đình Đại
Enternews.vn

MẠNH MẼ TÁI CẤU TRÚC,

NHIỀU DOANH NGHIỆP BƯỚC ĐẦU THU "QUẢ NGỌT"

Được quản trị vốn chuyên nghiệp, đặc biệt có sự hỗ trợ của các chuyên gia về tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, quyết liệt vận động gần với thị trường, nhiều doanh nghiệp có vốn nhà nước đã bước đầu có chuyển biến tích cực. Chú trọng tính thị trường, tăng cường quản trị hiệu quả

Kết quả kinh doanh quý I năm nay của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VnSteel) tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Chuyển biến này có phần đóng góp lớn từ những thay đổi nội tại của doanh nghiệp.

Trong quý I, VnSteel ước đạt 8.680 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, đạt 28,46% kế hoạch năm, còn lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 245 tỷ đồng, đạt 94,23%, tức là gần hoàn thành kế hoạch năm.

Kết quả bứt phá mạnh mẽ của VnSteel, ngoài thuận lợi từ giá nguyên liệu cơ bản tăng mạnh, còn đến từ công tác tái cấu trúc nội tại ở doanh nghiệp, theo chia sẻ của ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng giám đốc VnSteel. Phần vốn nhà nước (gần 94%) tại VnSteel được chuyển giao cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quản lý từ tháng 4/2019. Ngay sau đó, SCIC tập trung chỉ đạo người đại diện vốn phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành VnSteel triển khai công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, đặc biệt là hai khoản đầu tư dài hạn có giá trị lớn





của VnSteel tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco, tỷ lệ 65%) và Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM, tỷ lệ 46,85%).

Đến nay, SCIC đã cử hai cán bộ tham gia Hội đồng quản trị VnSteel, một cán bộ tham gia Ban kiểm soát, đồng thời chỉ đạo Tổng công ty kiện toàn nhân sự Ban điều hành để tăng cường hiệu quả công tác quản trị.

Sau khi rà soát tổng thể các mặt hoạt động, tập trung vào đề án tái cơ cấu VnSteel, SCIC đã chỉ đạo bộ phận đại diện vốn phối hợp với Hội đồng quản trị VnSteel phê duyệt những điều chỉnh, bổ sung cần thiết làm cơ sở cho Tổng công ty triển khai tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh và khoản vốn đầu tư tại một số đơn vị thành viên hoạt động kém hiệu quả, trong đó dành nguồn lực xử lý các vướng mắc, tồn tại và thực hiện tái cơ cấu tại Tisco và VTM.

Đặc biệt, kế hoạch hoạt động Công ty mẹ và các đơn vị thành viên được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của ngành thép, linh hoạt và chủ động tận dụng được các cơ hội trên thị trường để tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD).

Lấy ví dụ tại một doanh nghiệp đã triển khai

nhiều giải pháp tái cấu trúc là Tổng Công ty Sông Đà - CTCP. Ngay sau khi tiếp nhận Sông Đà từ Bộ Xây dựng từ 31/8/2020, SCIC đã làm việc với người đại diện và Hội đồng quản trị, Ban điều hành Sông Đà rà soát các công việc trọng tâm của Sông Đà, tập trung có phương án tài chính để trả nợ khoản vay. Nắm bắt và hỗ trợ doanh nghiệp chủ động quản trị công nợ phải thu, cho vay; tình hình công nợ phải trả; ký phụ lục hợp đồng thế chấp tài sản cho các khoản vay ADB; chủ trương tham gia đấu thầu dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng; sửa đổi ban hành một số quy chế nội bộ; và thực hiện quyền cổ đông của Sông Đà tại các công ty con, liên kết...

SCIC đã mời Deloitte vào rà soát đánh giá tổng thể tình hình tài chính và hoạt động SXKD của Sông Đà làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản trị phù hợp và định hướng xây dựng chiến lược hoạt động trong thời gian tới.

Hiện nay, các công trình do Sông Đà thi công với vai trò Tổng thầu thi công đã đi vào giai đoạn quyết toán, các dự án thủy điện mới có quy mô lớn cũng không còn nhiều, thêm vào đó khó khăn của dịch bệnh Covid-19 làm cho hoạt động SXKD của Sông Đà trong năm 2020 tiếp tục khó khăn: Tổng doanh thu 923

tỷ đồng (bằng 63% thực hiện năm 2019); lợi nhuận sau thuế đạt 31,12 tỷ đồng (bằng 77,5% thực hiện năm 2019).

Bởi vậy, tới đây công tác quản trị, tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính, thu hồi công nợ, đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm các dự án, gói thầu mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, là ưu tiên hàng đầu của Tổng công ty tới đây.

Với doanh nghiệp có hàng chục nghìn lao động như Tập đoàn Dệt may, vượt qua những cú sốc do tác động tiêu cực của chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung rồi đại dịch Covid-19 quả thực không đơn giản. Đây cũng là quãng thời gian Vinatex được bàn giao về SCIC với nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

SCIC đã luôn đồng hành và hỗ trợ Vinatex trong các hoạt động SXKD thường xuyên của Tập đoàn như tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Vinatex tại các doanh nghiệp, sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Vinatex và đơn vị thành viên...

Vinatex đã có kết quả tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản hàng năm (lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 293 tỷ đồng, năm 2020 đạt 146 tỷ đồng), hơn 150.000 lao động và mạng lưới đơn vị thành viên, nhà máy trải dài trên cả nước, được đảm bảo công ăn việc làm, góp phần ổn định an sinh xã hội cho các địa phương.

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào các Hiệp định Thương mại tự do như CPTPP, EVFTA..., ngành dệt may được đánh giá sẽ có nhiều đột phá trong thời gian tới. Vì vậy, các bước tái cấu trúc doanh nghiệp trong thời gian qua đã giúp doanh nghiệp tạo lập được nền tảng vững chắc, có cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ trở lại khi thị trường hồi phục. Những giải pháp này sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới, theo chia sẻ của ông Lê Tiến Trường - Chủ tịch Vinatex.

Hướng đến tăng trưởng bền vững

Cái khó của các doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn là phải chịu nhiều quy định khắt khe

cả về đầu tư và quản trị tài chính. Có nhiều thời điểm, nhìn thấy rất rõ cơ hội trên thị trường nhưng không nắm bắt kịp vì các quy trình, thủ tục phê duyệt dự án kéo dài.

"Thách thức và trở ngại lớn nhất đối với doanh nghiệp nhà nước là rào cản về cơ chế, chính sách, ví dụ cơ chế liên quan đến việc ra quyết định đầu tư, thoái vốn hay đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chế độ đãi ngộ cho người lao động", ông Lê Song Lai, Phó Tổng giám đốc SCIC nhận định.

Các doanh nghiệp cũng cho rằng nên loại bỏ quan điểm vốn từ lâu đã gắn với doanh nghiệp nhà nước là đầu tư phải có lãi, trong khi các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh khó có thể lường trước. Đồng thời, chính sách nên hướng dần đến hậu kiểm hoạt động và đầu tư cho các doanh nghiệp thực sự hoạt động có hiệu quả. Điều này không chỉ tạo thêm lòng tin mà còn giúp doanh nghiệp không bị mất cơ hội đầu tư do tình trạng kéo dài của thủ tục hành chính.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện quản lý kinh tế trung ương, nhận xét "Doanh nghiệp nhà nước thường phải làm theo yêu cầu, nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà nước. Nay cần để họ tự quyết định cách thức thực hiện. Đừng khống chế doanh nghiệp Nhà nước chi bao nhiêu, mà quan trọng là doanh nghiệp Nhà nước làm ra bao nhiêu".

Nhận xét của giới chuyên gia đã cho thấy, các giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp, đầu tư cần tiếp tục được triển khai, được trao cho doanh nghiệp nhà nước mới có thể kỳ vọng đem đến sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp.

Kinh nghiệm tái cơ cấu doanh nghiệp mà SCIC triển khai ở nhiều doanh nghiệp sau khi nhận bàn giao vốn nhà nước đang được tổng công ty này nhân rộng, phát huy mạnh mẽ, đặc biệt sẽ được đưa ra trao đổi, thảo luận ở đại hội cổ đông của nhiều doanh nghiệp, nhất là năm bản lề 2021 của nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025 tới đây.

Theo Trường Thịnh
dantri.com.vn

TÓM TẮT VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ 36/2021/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 91/2015/NĐ-CP NGÀY 13/10/2015; NGHỊ ĐỊNH 32/2018/NĐ-CP NGÀY 08/03/2018; NGHỊ ĐỊNH 121/2020/NĐ-CP NGÀY 09/10/2020 VÀ NGHỊ ĐỊNH 140/2020/NĐ-CP NGÀY 30/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 26/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

Theo đó, các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không có nhu cầu bổ sung vốn điều lệ hoặc không lập phương án xác định vốn điều lệ và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ sẽ phải nộp phần chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu với vốn điều lệ vào ngân sách Nhà nước. Cơ quan đại diện chủ sở hữu sẽ rà soát, quyết định và chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện; trong 10 ngày kể từ khi cơ quan này có quyết định, doanh nghiệp phải tiến hành nộp phần chênh lệch trên, đồng thời thực hiện giảm vốn đầu tư.

Đối với vốn điều lệ của Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên được Nhà nước bổ sung vốn đầu tư: Cơ quan



đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm chỉ đạo doanh nghiệp đăng ký tăng vốn; đồng thời có văn bản thông báo về tổng giá trị thực tế vốn Nhà nước đã đầu tư (và số lượng cổ phiếu do cổ đông Nhà nước nắm giữ). Công việc này phải được thực hiện trong vòng 01 tháng, sau khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/7/2021.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 219/2015/TT-BTC và Thông tư 59/2018/TT-BTC



SCIC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION



Chịu trách nhiệm xuất bản:

Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

Chịu trách nhiệm nội dung:

Đàm Thúy Nga - Trưởng ban Đối ngoại Truyền thông

Thư ký biên tập: Lê Kim Chi - Chuyên viên

Trình bày thiết kế mỹ thuật: Công ty Thiết kế Tạo mẫu Hoa Sen (Lotus)

Điện thoại: (024) 62780 126 - Fax: (024) 62780 136

Email: bantin@scic.vn - Website: www.scic.vn

Địa chỉ xuất bản: 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

www.scic.vn